

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการพื้นที่เปิดโล่งเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดทำ : จิตรา นุช ศรีพรหม

ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. กัมปนาท ปิยะธำรงชัย

บทคัดย่อ

การพักผ่อนหย่อนใจเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมนุษย์ มนุษย์เราจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อน
หย่อนใจไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีลักษณะอาชีพเช่นไร เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตใจให้อยู่กับร่างกายที่
สมบูรณ์ พร้อมทั้งจะมีความมานะพยายามประกอบอาชีพต่างๆ ซึ่งนำความเจริญให้กับตนเอง สังคม
ตลอดไปจนถึงประเทศชาติ พื้นที่เปิดโล่งสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจนั้นจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของสิ่ง
บริการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเป็นห้องรับแขกเมืองสำหรับ
นักท่องเที่ยว เป็นสถานที่สำหรับจัดงานมหกรรมต่างๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการให้
ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นปอดช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์
เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหามลพิษจากยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ดังนั้น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้สวนสาธารณะเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีปัญหาเรื่องที่ตั้งที่ไม่
เหมาะสม

จากปัญหาที่พบข้างต้นจึงได้ทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการพื้นที่
เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเพื่อนำไปใช้
ในการวางแผนการศึกษาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพที่ตั้งของพื้นที่เปิดโล่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาความเหมาะสม
ของสภาพที่ตั้งของพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับการใช้ที่ดิน ลักษณะประชากร และเสนอแนะพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับ
พัฒนาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ วิธีการในการศึกษาจะใช้แบบสอบถามใน
การศึกษาพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ และทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่ไปใช้บริการ
สวนสาธารณะ และใช้โปรแกรม ArcMap ในการสร้างข้อมูลแผนที่แสดงเขตพื้นที่ศึกษา ที่ตั้ง
สวนสาธารณะ และสิ่งบริการสาธารณะต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยการนำข้อมูลจากการ
สำรวจภาคสนามและเอกสารที่เกี่ยวข้องมากำหนดจุดลงบนภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสร้างแผนที่ต่างๆ
วิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจต่อไป